

TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2018 Làm tốt khâu đầu vào

Để lựa chọn những học sinh có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa, sức khỏe vào học tại các trường quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, công tác sơ tuyển trong tuyển sinh quân sự của tỉnh luôn được cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Năm nay, Vũ Thư có 123/123 học sinh đăng ký đến sơ tuyển theo lịch tại Ban CHQS huyện. Kết quả, 113 học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào các trường quân đội. Thường tá Nguyễn Đăng Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với các trường THPT và Đài TTTT huyện thông báo liên tục, cụ thể về thời gian, địa điểm sơ tuyển tuyển sinh quân sự (TSQS) để bản thân học sinh, gia đình học sinh biết. Tranh thủ sơ tuyển vào ngày cuối tuần nên tỷ lệ học sinh tham gia đạt 100%. So với mọi năm, số lượng đăng ký tuy có giảm nhưng số đủ điều kiện tăng đáng kể.



Sơ tuyển tuyển sinh quân sự tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình.

Cũng như Vũ Thư, việc chuẩn bị cho công tác sơ tuyển TSQS năm nay được ban TSQS các huyện, thành phố quan tâm. Hội đồng khám sức khỏe được cơ cấu y bác sĩ đứng chuyên khoa, có trách

nhiệm và năng lực chuyên môn. Công tác khám sơ tuyển TSQS tại huyện được tổ chức chặt chẽ như khám nghĩa vụ quân sự. Quá trình khám bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, kết luận

chính xác, khách quan sức khỏe từng thí sinh.

Cùng với làm tốt công tác khám sức khỏe, xác minh chính trị là một nội dung quan trọng trong hồ sơ tuyển sinh vào các

trường, học viện quân đội nhằm làm rõ những vấn đề về lý lịch chính trị, thành phần kinh tế và quan hệ xã hội của gia đình và bản thân người dự tuyển đào tạo sĩ quan. Sau khi khám

sức khỏe và xác minh chính trị xong, ban TSQS huyện tổ chức xét duyệt hồ sơ, kết luận về thể trạng trường hợp đủ tiêu chuẩn và những trường hợp không đủ tiêu chuẩn; tổng hợp số lượng đủ tiêu chuẩn được dự thi theo từng trường, nộp hồ sơ và danh sách về Ban TSQS tỉnh; trường hợp không đủ tiêu chuẩn dự thi phải thông báo lý do cụ thể tới thí sinh.

Nhiều điểm mới cần lưu ý

Thông tin về những điểm mới trong TSQS năm nay, Thượng tá Nguyễn Văn Hương, Trưởng ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ các điểm mới trong tuyển sinh năm nay nói chung và TSQS nói riêng để tránh những sai sót không đáng có. Đối với thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường quân đội trên cơ sở kết quả kỳ thi THPT quốc gia bước phải có hồ sơ sơ tuyển, đủ điều kiện sau khi sơ tuyển tại địa phương (huyện, thành phố). Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào 1 trường quân đội hoặc 1 trường công an, không được đăng ký đồng thời vào quân đội và công an. Nếu phát hiện thí sinh có hai hồ sơ vào cả trường quân đội và công an sẽ bị loại cả hai. Ngoài ra, các trường quân đội chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, tức là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng tiếp theo

thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào các trường khác ngoài quân đội.

Bên cạnh đó, điểm mới trong TSQS năm nay là các trường quân đội đào tạo khối kỹ thuật như: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa... thí sinh bị tạt khúc xạ dưới 3 di ốp vẫn được đăng ký xét tuyển. Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự là 3 đơn vị tuyển chỉ tiêu nữ với số lượng không quá 10% so với tổng chỉ tiêu...

Đến thời điểm này, Ban TSQS tỉnh đã nhận được báo cáo sơ bộ kết quả sơ tuyển các địa phương gửi về. Theo đó, toàn tỉnh có 1.174 học sinh đến đăng ký sơ tuyển trong đó đã khám sức khỏe là 882 học sinh. Có 696 em đủ điều kiện. 6 huyện, thành phố đã tổ chức sơ tuyển còn hai huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ sẽ tổ chức sơ tuyển vào hai ngày 14, 15/4. Các địa phương tiếp tục khám bổ sung đối với những học sinh chưa tham gia sơ tuyển tập trung, kết thúc trước ngày 25/4. Sau đó, Ban TSQS tỉnh tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ lần 2 và tổng hợp, bàn giao hồ sơ, danh sách thí sinh đăng ký dự thi cho các trường và báo cáo về Ban TSQS Bộ Quốc phòng.

TÁT DAT

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

(nhandan.com.vn) Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc gặp gỡ, trao đổi với các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH và CN) Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đăng ký, nghiên cứu, nghiệm thu các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học.

Đánh giá tình hình triển khai cơ chế chính sách KH và CN, đại diện Viện Hàn lâm KH và CN cho biết, các chính sách đối với KH và CN đã có nhiều thay đổi tích cực trên các lĩnh vực quan trọng như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi phí hoạt động KH và CN thường xuyên, chế độ đãi ngộ nhà khoa học. Nhờ đó, KH và CN của Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, rút ngắn khoảng cách trình độ KH và CN giữa Việt Nam và các nước top đầu Đông Nam Á.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp hiện đại, cần đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho KH và CN về nguồn lực tài chính, cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ các nhà khoa học.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc gặp gỡ, trao đổi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cảm ơn ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, giúp hoàn thiện hơn chính sách về KH và CN. Phó Thủ tướng chỉ đạo Viện Hàn lâm KH và CN, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội cùng Bộ KH và CN rà soát các cơ chế, chính sách, các văn bản liên quan đến quyền tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ KH và CN để có kiến nghị cụ thể và sửa đổi cho phù hợp; nghiên cứu cơ chế để kịp thời có nguồn kinh phí cho những đề tài được điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ theo tình hình mới. Bên cạnh đó, quy trình đăng ký, nghiệm thu đề tài, dự án cần công khai minh bạch để tăng chất lượng nghiên cứu, tăng sự tiếp cận của xã hội và tiết kiệm chi phí, tránh trung lập đề tài...

Việt Nam có công viên địa chất toàn cầu thứ hai ở Cao Bằng

(vnexpress.net) UNESCO vừa thông qua nghị quyết công nhận công viên địa chất Non nước Cao Bằng là công viên địa chất toàn cầu.

Ngهی quyết được thông qua tại kỳ họp lần thứ 204 được tổ chức tại Paris. Theo đó, công viên địa chất Non nước Cao Bằng được công nhận theo các tiêu chí: quy mô và khung cảnh, sự quản lý và tham gia của địa phương, phát triển kinh tế, giáo dục, bảo vệ và bảo tồn. Ba mục tiêu chính của công viên địa chất toàn cầu là bảo tồn, giáo dục và thúc đẩy kinh tế địa phương thông qua du lịch địa chất.

Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 300km, công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, với diện tích hơn 3.000km². Nằm trong công viên là 6 huyện Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và một phần diện tích các huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An.

Hiện đây là nơi sinh sống của hơn 250.000 người thuộc 9 dân tộc ít người. Theo thống kê, toàn bộ địa bàn có khoảng 215 di tích văn hóa, lịch sử được xếp hạng, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt.

Đặt chân đến Cao Bằng, du khách không thể bỏ qua các điểm dừng chân nổi tiếng như thác Bản Giốc, hồ Thang Hen, động Ngườm Ngao, hang Pác Bó... Ngoài các di tích lịch sử, văn hóa, ẩm thực đặc trưng của tỉnh miền núi cũng là trải nghiệm khó quên trong hành trình của bạn.

Trước đó, cao nguyên đá Đổng Văn, Hà Giang được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào tháng 10/2010. Sự kiện này nâng số lượng công viên địa chất toàn cầu ở Đông Nam Á lên 5: Langkawi - Malaysia (2007), Đổng Văn - Việt Nam (2010), Batur - Indonesia (2012), Gunung Sewu - Indonesia (2015) và mới nhất là Cao Bằng - Việt Nam.

Trước kỳ họp xét công nhận này, trên thế giới có tổng cộng 127 công viên địa chất toàn cầu nằm ở 35 quốc gia được UNESCO công nhận. Đây là danh hiệu dành cho một khu vực tự nhiên có ranh giới địa lý - hành chính rõ ràng, chứa một tập hợp đa dạng chất mang tầm cỡ quốc tế được chứng minh có giá trị khoa học, giáo dục và thẩm mỹ. Bên cạnh đó là các giá trị khác về đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử, văn hóa xã hội...

KUÂN PHƯƠNG

Anh Đỗ Thanh Tuấn, chủ nhiệm sân khiêu vũ Đam San cho biết: Khiêu vũ tích hợp nhiều hoạt động não một lúc như: tư duy, âm nhạc, vận động, cảm xúc. Khiêu vũ không chỉ là trải nghiệm tuyệt vời của cơ thể, mà còn có khả năng cải thiện chức năng não, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, chậm lão hóa... Bởi vậy, cùng với các câu lạc bộ khác, câu lạc bộ khiêu vũ Thái Bình Dancesport và sân khiêu vũ Đam San đã trở thành điểm hội tụ, gặp gỡ, giao lưu của những người có chung sở thích, đam mê bộ môn nghệ thuật này. Được thành lập từ năm 2016, câu lạc bộ khiêu vũ Thái Bình Dancesport hiện có 40 em tham gia luyện tập. Một tuần sẽ có 3 buổi luyện tập chính, còn lại là các buổi luyện tập nâng cao, bên cạnh đó, câu lạc bộ có 1 đội tuyển tham gia luyện tập thường xuyên để tham gia thi đấu và giành được nhiều thành tích. Anh Nguyễn Văn Vương, huấn luyện viên câu lạc bộ khiêu vũ Thái Bình Dancesport cho biết: Bắt đầu từ khoảng 4 - 5 tuổi, các em có thể làm quen với Dancesport. Cơ thể dẻo dai cộng với niềm đam mê, sau vài năm tập luyện, các em trở thành những "hạt nhân" tài năng cho bộ môn khiêu vũ thể thao sau này. Em Nguyễn Duy Anh, học sinh lớp 8, Trường THCS Minh Thành (thành phố Thái Bình) cho

Khiêu vũ Sân chơi cho mọi lứa tuổi

Thời gian gần đây, khiêu vũ đã tạo nên sức hút khá lớn với sự tham gia của nhiều người ở mọi tầng lớp và lứa tuổi. Bởi nó không chỉ mang lại sức khỏe, niềm vui mà còn góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.



Từ 4 - 5 tuổi, các em đã có thể học khiêu vũ.

biết: Em được bố mẹ cho tập luyện khiêu vũ thể thao phía Bắc năm 2018. Chia sẻ về lý do cho con mình đi học khiêu vũ, chị Phan Thị Hiền, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho biết: Trước kia lung con tôi hơi bị gù, sau khi cho cháu tập luyện khiêu vũ tình hình có được cải thiện. Bên cạnh

đó, khả năng cảm thụ âm nhạc, xử lý các tình huống nhanh nhẹn, hoạt bát, con tự tin, hòa đồng với mọi người hơn.

Đến với khiêu vũ thể thao là để giao lưu, vui, khỏe, vì vậy độ tuổi tham gia rất phong phú, từ 4, 5 tuổi cho đến trên 60 tuổi

cũng có. Người tham gia được học theo nhiều trình độ khác nhau: cơ bản, chuyên tiếp, nâng cao và thi đấu. Học từ 1 - 2 năm thì biết các điệu cơ bản, học lâu hơn sẽ thành thạo, có kỹ năng. Tại sân khiêu vũ Đam San có tới hơn 70% hội viên ở độ tuổi trên 50. Dù cơ thể đã không còn mềm mại, nhanh nhẹn nhưng với niềm đam mê, muốn được giao lưu với bạn bè và đặc biệt là cải thiện sức khỏe mà các hội viên luôn động viên nhau chăm chỉ, nhiệt tình tập luyện. Bà Nguyễn Thu Vân, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) cho biết: Là cán bộ về hưu chỉ quanh quẩn ở nhà rất buồn nên tôi quyết định tham gia tập luyện khiêu vũ. Sau một thời gian, tôi thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, ăn ngủ tốt, thoải mái tinh thần. Đến khiêu vũ được gặp gỡ nhiều bạn bè cùng lứa tuổi nên cảm thấy như trẻ lại.

Tham gia luyện tập khiêu vũ, hòa theo tiếng nhạc của mỗi điệu nhảy mà mỗi người đều cảm thấy cơ thể trở nên linh hoạt, nhịp nhàng hơn, tinh thần trẻ trung, năng động hơn. Đó là lý do mà nhiều vũ nữ thu hút nhiều cặp vợ chồng, thậm chí là cả gia đình tham gia luyện tập. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, 61 tuổi, khu đô thị Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) cho biết: Khiêu vũ là môn thể thao nghệ thuật. Khiêu vũ không chỉ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG

Vì môi trường xanh, sạch, đẹp

Đến thăm Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng một ngày đầu tháng 4, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng khi chứng kiến công trình hệ thống xử lý nước thải và khu lưu giữ chất thải của Bệnh viện. Nằm phía cuối bệnh viện, hệ thống xử lý nước thải và khu chứa rác thải thông thường, tái chế, nguy hại nằm gọn gàng, sạch sẽ, thoáng đãng trên diện tích rộng hàng trăm mét vuông.

Chúng tôi ấn tượng vì không gian xanh, sạch, đẹp từ khuôn viên cho tới nơi đón tiếp bệnh nhân, phòng phẫu thuật, buồng bệnh. Ngoài cây cảnh, chậu hoa được đưa vào không gian

bệnh viện, người bệnh còn được đón tiếp chu đáo với hệ thống thông tin hướng dẫn đầy đủ, nhà vệ sinh khô ráo sạch sẽ. Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng được Sở Y tế giao 300 giường bệnh, thực kê 372 giường, với 22 khoa, phòng, 190 cán bộ biên chế. Nhờ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phong cách đón tiếp nên lượng bệnh nhân đến khám, điều trị ngày càng đông. Trung bình mỗi ngày khám từ 600 - 700 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú từ 300 - 350 bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Minh Trọng, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Đơn vị triển khai các

tiêu chí xây dựng bệnh viện "xanh, sạch, đẹp" đến từng khoa, phòng, từng cán bộ, viên chức, người lao động để mọi người đều có ý thức xây dựng, bảo vệ môi trường bệnh viện. Thực hiện tiêu chí "sạch", các khoa, phòng, buồng bệnh, nhà vệ sinh, đường đi lối lại luôn được các hộ lý, nhân viên môi trường dọn dẹp thường xuyên. Mỗi phòng bệnh và khuôn viên Bệnh viện được vệ sinh 2 lần/ngày, khu vệ sinh 4 lần/ngày và tổng vệ sinh vào thứ sáu hàng tuần. Đoàn Thanh niên Bệnh viện tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên Bệnh viện vào thứ sáu cuối cùng của tháng. Bệnh

viện còn treo pa nô, áp phích, các bảng hướng dẫn tất cả các nơi; đầu tư chính trang, cải tạo vườn hoa, cây cảnh, đặt nhiều ghế đá ở những nơi thoáng mát để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thư giãn; cải tạo lại toàn bộ hệ thống đường đi trong Bệnh viện. Những con đường xung quanh Bệnh viện được trồng cây, thảm cỏ. Có con đường trải tại Khoa Nhi, chị Trần Thị Huệ, xã Đổng Phú (Đông Hưng) tỏ vẻ hài lòng bởi sự hướng dẫn, thăm khám nhiệt tình của cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Chị Huệ cho biết: Bên cạnh thái độ ân cần, gần gũi hết lòng vì bệnh nhân của đội ngũ y

bác sĩ, tôi cũng ấn tượng bởi các trang thiết bị, vật dụng được bố trí khoa học, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Từ phòng khám đến phòng bệnh đều được lát gạch men và sơn tường màu trắng, phòng nào cũng rất sáng sủa. Trang phục của người bệnh được cung cấp đầy đủ, người bệnh được thay quần áo, chăn màn, chiếu tại giường hàng ngày bảo đảm sạch sẽ, an toàn.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát nhiễm khuẩn cũng là một trong những nhiệm vụ chính được đặt lên hàng đầu. Nguồn rác thải và nước thải ra môi trường cũng được giám sát chặt chẽ. Do lượng bệnh nhân đến khám và điều trị đông nên lượng chất thải y tế thải ra hàng ngày lớn, khoảng trên 30kg rác y tế, từ 120 - 130m³ nước thải; trong đó rác thải nguy hại từ 7 - 8kg, nước thải y tế trên

30m³. Đây là nguồn gốc ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, nhất là nước thải từ các khu xét nghiệm, X quang, phòng cấp cứu, khoa sản... Vì vậy, việc xử lý chất thải y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn được Bệnh viện xem là nhiệm vụ hàng đầu. Hiện tại, hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện khá đầy đủ, góp phần đắc lực cho việc quản lý, xử lý các loại chất thải y tế. Tại các khoa, phòng đều có các loại thùng có màu sắc khác nhau để phân loại rác như: rác thông thường, rác lây nhiễm, nguy hại. 100% các khoa đã phân loại đúng chất thải từ nội phát sinh, không còn chất thải nguy hại lẫn vào chất thải sinh hoạt. Chất thải sau khi thu gom được vận chuyển về khu vực lưu kho, có sổ theo dõi hàng ngày và ký hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện xử lý. Xây dựng, quy hoạch đồng bộ hệ thống

thoát nước thải y tế và nước thải sinh hoạt; lắp đặt các thiết bị xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Việc xây dựng cơ sở y tế "xanh, sạch, đẹp", tạo

ấn tượng tốt của người dân khi đến Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, giúp người bệnh yên tâm, thoải mái mỗi khi đến khám chữa bệnh.

MINH NGUYỄN



Quần áo của bệnh nhân được giặt, hấp sấy hàng ngày.